



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 14 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,736 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,367,752 ราย เสียชีวิต 54 ราย เสียชีวิตสะสม 29,421 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,213 ราย รักษาหายสะสม 4,264,998 ราย ยังรักษาอยู่ 73,333 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 520,271,677 (+535,567) ราย เสียชีวิต 6,286,462 (+1,639) ราย รักษาหาย 474,895,513 (+415,981) ราย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีเหนือ พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตรายแรกของประเทศ อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 335 ราย สูงสุดเป็นอันดับ 20 ในอาเซียน จีน เผยผลวิจัยเกี่ยวกับอาการลงโควิด พบมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโควิดกลุ่มแรกที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อ 2 ปีก่อน ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ เมียนมา เตรียมยื่นขอ "วีซ่าท่องเที่ยว" ทางออนไลน์ หลังระงับนาน 2 ปี ญี่ปุ่น ให้อำนาจอัดฉีดเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาสู้โควิด สหรัฐฯ เสียชีวิตถึงหลักล้านราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เตรียมประกาศลดระดับเตือนภัยสุขภาพโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า การเตรียมประกาศลดระดับการเตือนภัยสุขภาพกรณีโรคโควิด 19 จากระดับ 3 เป็น ระดับ 2 จะพิจารณาสิ่งที่ห้ามทำและไม่ห้ามทำ ให้สอดคล้องกับมาตรการในภาพรวมที่ต้องเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ส่วนเรื่องการดูแลรักษาอาการลงโควิด สธ. ได้เตรียมการดูแลไว้แล้ว แต่จะเป็นลักษณะคลินิกเฉพาะหรือไม่นั้นจะต้องหารือกับกรมการแพทย์ ซึ่งขณะนี้สามารถติดต่อได้ที่ รพ. ตามสิทธิ เพื่อรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย" นพ.เกียรติภูมิกล่าว</p> <p>- สำหรับการเตือนภัยโควิดระดับ 2 คำแนะนำของ สธ. บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินกิจกรรม/กิจการได้ทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ม 608 รวมถึงกลุ่มที่รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 3 เข็ม โดย 1.สถานที่เสี่ยง ให้งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด 2.เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก 3.การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด ให้เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และ 4.เดินทางเข้า-ออกประเทศ ให้เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศให้กักตัว</p> <p>2. กำชับเข้มโควิดรับเปิดเทอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กำชับทุกหน่วยติดตาม ทบทวนมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดปัจจุบัน พร้อมแสดงความห่วงใยการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ย้ำให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนรูปแบบออนไลน์ ใช้หลักการ "ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน" ด้วยมาตรการ 6-6-7 ป้องกันโควิดในสถานศึกษาเคร่งครัด และเตรียมพร้อม School Isolation ส่วนผู้ปกครองควรย้ำลูกหลานไม่ให้ถอดหน้ากากอนามัย ไม่ลืมตรวจ ATK หลีกเลี่ยงรวมกลุ่ม</p> <p>3. Long COVID</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ปลัด สธ. เผยว่า คนที่ติดเชื้อโอมิครอน อาการลงโควิดมีไม่มาก หากเป็นสามารถเข้าโรงพยาบาลรักษาได้ฟรี ด้านรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ระบุ ภาวะลงโควิดเกิดได้ในผู้ติดเชื้อทั้งอาการน้อย อาการรุนแรง และเป็นได้ทุกเพศทุกวัย เตือนใครที่เคยติดเชื้ออย่าประมาทอาจติดเชื้อซ้ำได้อีก ควรป้องกันตนเองและครอบครัวให้ดี ควรหมั่นประเมินสุขภาพตนเอง หากผิดปกติไปจากอดีต ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจรักษาตั้งแต่นั้น ๆ</p> <p>4. สถานการณ์ไทยอยู่ช่วงขาลาแต่ยังต้องป้องกันตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย การระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยรายวันแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง กรณีมีหลายประเทศผ่อนคลायกิจกรรมกิจการ เปิดสถานบันเทิง รวมถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยนั้น ขอชี้แจงว่า เราไม่สามารถยึดประเทศใดเป็นต้นแบบได้ เพราะบริบทต่างกัน และแม้หลายประเทศจะผ่อนคลाय แต่พบว่าผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ทำให้ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นด้วย ดังนั้นต้องยึดประกาศ ศบค. และมาตรการสาธารณสุขเป็นหลัก ย้ำไทยยังถอดหน้ากากไม่ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 กำลังดีขึ้นและอยู่ในช่วงขาลง ต้องเตรียมตัวในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal พร้อมรับการ "เปิดประเทศ" โดยทุกคนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัด ภายในอาคาร บริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่ดี หรือเมื่อต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก ส่วนผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรตรวจ ATK ถ้าให้ผลบวกขอให้อยู่บ้านประมาณ 10 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ และสวมหน้ากากตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ สำหรับคนทั่วไปล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น และมีสติในการใช้ชีวิต อย่ากลัวจนเกินไป</p>	
<p>มาตรการ ศธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษวันที่ 2 กล่าวว่า การแก้ไขสถานการณ์ระบาดโควิด 19 วันนี้ไทยได้รับความชื่นชมว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ลำดับต้น ๆ ของโลก บางอย่างระดับ 1 ของโลก แต่เวลาได้รับความชื่นชม ตนไม่ค่อยได้รับเกียรติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กรมการแพทย์ ตรวจสอบกรณีมีการโพสต์ข้อมูลว่า มีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ทุกราย ยืนยันเป็นข่าวบิดเบือน ซึ่งผู้ป่วยที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์คือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ smart life</p> <p>- คำให้สัมภาษณ์ของ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่บอกว่าแม้จะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนทั้งหมด แต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน ซึ่ง WHO มีการจับตาและเฝ้าระวัง 3 สายพันธุ์ย่อย คือ BA.4, BA.5 และ BA.2.12.1 มีข้อสังเกตว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ. มากขึ้นหรืออาจจะรุนแรงขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีการเฝ้าระวังทั้ง 3 สายพันธุ์นี้ โดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ตรวจสอบเฝ้าระวังเน้นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศและผู้ป่วยอาการหนัก ย้ำว่าการฉีดวัคซีนดีกว่าการติดเชื้อโดยธรรมชาติ และยังช่วยป้องกันได้หลายสายพันธุ์มากกว่าภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ ส่วนเรื่องสายพันธุ์ลูกผสมในไทยยืนยันไม่น่ากังวล เพราะสายพันธุ์เดลตาหายไปเกือบหมด จึงไม่น่าจะเกิดไฮบริดเพิ่ม ยกเว้นสายพันธุ์ลูกผสมที่พบจะมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม รพร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยม รพร.เด่นชัย จังหวัดแพร่ รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช</p>	-
<p>การประชุม รมต.อาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, thailandplus, thaigov</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ศธ. กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 และรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 65 ที่เมืองบาห์ลี อินโดนีเซีย ว่า วาระสำคัญคือการให้การรับรองเอกสารเชิงนโยบายของอาเซียนและแผนงานด้านสาธารณสุขระยะ 5 ปี และจะมีการประชุมกับรัฐมนตรี ศธ. ของประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาหารือแนวทางการร่วมมือด้านสาธารณสุข และรับรองแผนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาค และหารือทวิภาคีเพื่อเชิญประเทศที่เป็นสมาชิกของเอเปค</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาประชุมระดับสูงว่าด้วยสุขภาพและเศรษฐกิจ ที่ สธ.ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในเดือนสิงหาคม 65 และจะขอรับการสนับสนุนให้ไทยเป็นประเทศที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยว่า ประกาศ สธ. เรื่อง อนุญาตให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ซึ่งจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ที่ปลูกภายในประเทศ ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2 % ยังเป็นยาเสพติด ขณะเดียวกันมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อใช้เป็นกฎหมายควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. เป็นต้นไป ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้ถูกกฎหมาย แต่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงจะยังออกมาไม่ทันวันที่ 9 มิ.ย. ย้ำนโยบายกัญชาคือกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลักการใช้กัญชา ตาม พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพื่อการส่งเสริมใช้ในการแพทย์ แต่ยังมีข้อกำหนดไม่ให้ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ หรือเด็ก รวมถึงการควบคุมโฆษณา หลัง 9 มิ.ย. การจัดแจ้งปลูกในประชาชนทั่วไป และการขออนุญาตในเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถทำได้ผ่านแอปฯ "ปลูกกัญ" ซึ่งขณะนี้พัฒนาเสร็จแล้ว ย้ำการนำเข้าจากต่างประเทศยังผิดกฎหมาย</p>	-
<p>พัฒนาแอปฯ สมาร์ท อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แถลงข่าวการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์สำหรับ อสม.บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. เพื่อช่วยให้การทำงานของ อสม.สะดวก เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมพัฒนาสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายของบุญเติม ในรูปแบบของการสะสมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปฯ สมาร์ท อสม. สะสมแต้มนำไปใช้แลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันมี อสม. ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปฯ สมาร์ท อสม. แล้ว 490,815 คน คิดเป็นร้อยละ 47.21 ของจำนวน อสม.ทั้งหมด จึงเชิญชวน อสม.ที่เหลือดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน</p>	-
<p>กม.พิตเนส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. เตรียมออกร่างกฎกระทรวงกำกับดูแล กิจการพิตเนส เพราะที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมดูแล มาตรฐาน ความปลอดภัย เชิญชวนผู้ประกอบการ เทรนเนอร์ และประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความ คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ในเวทีสัมมนา 18 พ.ค. นี้</p>	-
<p>เตือนใช้หัวดหน้าฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, ChiangmaiNews, TNN, mcot</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึง ช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเฝ้าระวังดูแลเด็กเล็ก และเด็กวัยเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรงอาจป่วยโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ พร้อมแนะนำการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย คือ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือทุกครั้งเวลาดูแลเด็กป่วย สอนให้เด็กเช็ดน้ำมูก และปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม ส่วนวิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก คือ 1. ให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกร้อน เน้นกินผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ให้เด็กเคลื่อนไหว ออกแรง และออกกำลังกาย</p>	-
<p>ส่งตรวจผลิตภัณฑ์สำนึกพระบิดา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ได้รับตัวอย่าง ปลาธำ ข้าวเกรียบ ถั่ว ปลาหมึก น้ำ ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ที่เก็บจากการลงพื้นที่สำนึกถึงพระพลาด จ.ชัยภูมิ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรค วัตถุเจือปนอาหารและสารพิษที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และจะแจ้งผลการตรวจให้ สสจ.ชัยภูมิ รับทราบต่อไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><u>แนะนำบริโภคปลาร้าสุก-แหล่งนำเชื้อถือ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวสำนักพระบิดา มีการเปิดโรงงานผลิตอาหารปลาร้าบอง น้ำปลาร้า และนำไปขายในชุมชนข้างนอกนั้น มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริโภคโดยต้องเลือกซื้อปลาร้า ที่ต้มสุก สะอาด มีแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่บรรจุขวดควรดูเลขสารบบอาหาร หากเป็นแบบไม่บรรจุขวด ควรดูว่ามีสิ่งเจือปน สีและกลิ่นที่ผิดปกติ เลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และก่อนบริโภคทุกครั้งควรนำไปทำให้สุกด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศา นาน 5 นาที เพื่อลดความเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ</p>	-
<p><u>ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. อว. และ ศธ. เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของประเทศที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน นำร่อง 4 โรงพยาบาลในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ให้ผู้ป่วย 4 โรคสำคัญเข้าถึงการรักษามากขึ้น ได้แก่ ใส่ตั้งอักษะ มีโรงพยาบาลรามารามิบัติ เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล, โรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา เป็นเจ้าภาพหลัก, โรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นเจ้าภาพหลัก และโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก</p>	-
<p><u>เตือนเก็บเห็ดป่าช่วงหน้าฝน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังการเก็บเห็ดป่าในช่วงหน้าฝนมาปรุงอาหาร ต้องแยกเห็ดพิษให้ออกเนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งในปี 2565 มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเนื่องจากทานเห็ดพิษแล้ว 81 ราย สำหรับเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต เช่น 1) เห็ดระโงกพิษ หรือเห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก เห็ดไข่ตายซาก 2) เห็ดถ่านเลือด 3) เห็ดเมือกไครเหลือง 4) เห็ดหมวกจีน เป็นต้น</p> <p>- ส่วนวิธีทดสอบความเป็นพิษของเห็ดที่ชาวบ้านใช้อยู่ เช่น ต้มเห็ดพิษกับข้าวหรือหอมแดงแล้วจะทำให้ข้าวเปลี่ยนสี หรือจุ่มซอญ ตะเกียบเงิน เครื่องเงินแล้วจะทำให้เงินเป็นสีดำนั้น “ไม่เป็นความจริง” โดยเฉพาะเห็ดระโงกพิษที่มีสารที่ทนต่อความร้อน แม้จะนำมาทำให้สุกแล้วก็ไม่สามารถทำลายพิษได้</p>	-
<p><u>สรรพคุณทางยาของน้ำ-หญ้า-ถั่ว-เห็ด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสรรพคุณทางยาตามตำราเภสัชกรรมไทย หลังพระโคตมโศกเสด็จใน "วันพืชมงคล2565" เลือกกิน 4 อย่าง คือ น้ำ หญ้า ถั่ว และ เห็ด ได้แก่ "หญ้าขน" ขับปัสสาวะ แก้อ่อนใน "น้ำเปล่า" แก้อ่อนใน กระหายน้ำ บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น "ถั่ว" บำรุงเส้นเอ็น บำรุงกระดูก "เห็ด" ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี</p>	-
<p><u>ค้นพบยาเบาหวานรักษาตาบอดจากพันธุกรรม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ</p> <p>- ผศ.นพ.ชยานนท์ พิระพิตยมงคล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เจ้าของผลงานวิจัยค้นพบวิธีการรักษาโรคตาบอดทางพันธุกรรมลอน (Leber hereditary optic neuropathy (LHON) จากการทดลองใช้ยาเมทฟอร์มิน (metformin) ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่พึงอินซูลินครั้งแรกของโลก คาดว่าจะขยายผลสู่การพัฒนาเพื่อการรักษาโรคทางพันธุกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป</p>	-
<p><u>ข่าวปลอม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- จากกรณีที่มีการโพสต์เรื่องจากที่นอนกระแทกกัน ทำให้กระดูกกะโหลกศีรษะแตก หัวใจหยุดเต้น ทางสถาบันประสาทวิทยา ยืนยันเป็นข่าวปลอม ชี้แจงว่า การลุกจากที่นอนอย่างกระแทกกัน ไม่ทำให้หัวใจหยุดเต้น หรือกระดูกกะโหลกศีรษะแตก เนื่องจากร่างกายมีกลไกในการปรับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ</p>	-